

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างสูงยิ่งจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. อรัญ ชูยกระเดื่อง ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ดร. อพันธ์ พูลพุทธา กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คำปรึกษาแนะนำในการ ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่บกพร่องตลอดจนให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ และกรุณาให้ความช่วยเหลือ คอยชี้แนะ แนวทางในการทำงานด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และเมตตาเป็นอย่างสูงตลอดมาในการศึกษา วิจัยครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะธิดา ปัญญา ประธานกรรมการสอบ อาจารย์ ดร. พงษ์ธร โพธิ์พูลศักดิ์ และ ดร. อนุสรณ์ จันทร์ประทีภักษ์ กรรมการสอบ ที่ได้ให้ความกรุณาและให้ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงวิทยานิพนธ์นี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณ นายศุภวัฒน์ ดีสงคราม ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ภูมิภาคการศึกษาจบการศึกษาปริญญาโท วิชาเอกการวัดผลการศึกษา นางราตรี เรือนทอง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ภูมิภาคการศึกษาจบการศึกษาปริญญาโท วิชาเอกวิจัยและประเมินผลการศึกษา นางสุปราณี สดาร์ตัน ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ภูมิภาคการศึกษาจบการศึกษาปริญญาโท วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา นางณัฐพร พลพุทธา ตำแหน่งครู อันดับ คศ. 2 สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ภูมิภาคการศึกษาจบการศึกษาปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางวิวรรณพร ราชธา ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ อันดับ คศ. 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 ภูมิภาคการศึกษาจบการศึกษาปริญญาโท วิชาเอกบริหารการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ พิจารณาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและให้ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์แนวทางการสอน ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการวิจัยครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศึกษานุกูล) ที่ได้ให้ความ อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลในด้านการสอน และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ผู้วิจัยในระหว่างที่ ทำการวิจัย

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนและการให้กำลังใจจากบิดา มารดาของผู้วิจัย ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาแต่บิดา มารดา คณาจารย์ทุกท่านที่ช่วยวางรากฐานการศึกษา สั่งสอนวิชาความรู้ ประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่ง แก่ผู้วิจัย หากมีข้อบกพร่องด้วยประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับด้วยความขอบคุณยิ่ง

นางสาวพรนิภา จันทะวิชัย